

มาระโก 10:17-31

ข้อเท็จจริงหรือเรื่องแต่ง: พระเยซูผู้เรียบง่าย

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

23 มีนาคม 2025

วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามในชุดข้อความที่เราตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรา/คิดว่ารู้เกี่ยวกับพระเยซู: เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเรื่องแต่ง? และเข้านี้

ฉันต้องการพูดถึงแนวคิดที่หลายคนเชื่อว่าการติดตามพระเยซูนั้น “ง่าย”

ไม่ว่าเราจะคิดอย่างมีสติว่าการติดตามพระเยซูนั้นง่ายหรือไม่ก็ตาม แนวคิดนี้ค่อนข้างแพร่หลาย ดังนั้น พระเยซูเองจะตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

และเรากำลังดูการสนทนาที่พระเยซูมีกับชายคนหนึ่งที่เขาหาพระองค์ด้วยคำถามทางจิตวิญญาณ จากนั้นการสนทนาจึงกลายเป็นช่วงที่พระเยซูสอนแก่กลุ่มสาวกของพระองค์

และเปิดประตูสู่การสนทนาเกี่ยวกับการติดตามพระเยซูและว่าการติดตามพระเยซูนั้นง่ายหรือไม่ ดังนั้น เรามาอยู่ในมาระโก 10 เริ่มที่ข้อ 17 ในเช้านี้

นี่คือพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณและฉันในวันนี้ (มาระโก 10:17-20)...

ดังนั้น: ในพระวรสาร คนส่วนใหญ่ที่เรียกพระเยซูด้วยคำว่า “รับบี” ซึ่งแปลว่า “ครู”

ไม่ได้ตัดแปลงคำนี้ด้วยคำคุณศัพท์ใดๆ สัปดาห์ที่แล้ว เราเห็นบางคนในมัทธิว 22

เรียกพระองค์ว่าครู แล้วก็ประจบประแจงพระองค์ด้วยการพูดว่า “เรารู้ว่าท่านเป็นคนสัตย์จริง และสอนแนวทางของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา...” ซึ่งก็ใกล้เคียง...

แต่สิ่งที่เราอ่านในวันนี้เป็นครั้งเดียวที่ใครบางคนเรียกพระองค์ว่า “ครูที่ดี” หรืออะไรทำนองนั้น

และพระเยซูทรงตอบคำถามนั้นก่อน “ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าดี ไม่มีใครดี ยกเว้นพระเจ้าเท่านั้น”

นี่ไม่ใช่การปฏิเสธพระองค์ในฐานะที่พระเจ้ามาหาเราในเนื้อหนังราวกับว่ามนุษย์คิดผิดที่พระเยซูเป็นครูที่ดี ตรงกันข้าม พระองค์กำลังเชื้อเชิญให้มนุษย์คิดอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่เขาเชื่อเป็นนัย

เขาเข้าใจความจริงของสิ่งที่เขาพูดในการเรียกพระเยซูว่า “ดี” อย่างถ่องแท้หรือไม่

จากนั้นพระเยซูทรงตอบคำถามของชายคนนั้น คำถามคือ

“ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์”

สมมติฐานพื้นฐานของพระองค์เกี่ยวกับวิธีที่พระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์นั้นตรงกับความคิดของคนส่วนใหญ่พอดี นั่นคือเราต้องทำบางอย่างเพื่อจะได้ “ขึ้นสวรรค์” ขึ้นอยู่กับการวิจัยที่คุณดู

ชาวอเมริกันประมาณ 70% ถึง 75% เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่จริง เมื่อ 20 ปีก่อน มีอยู่ประมาณ 85-90%

ดังนั้นตอนนี้ก็ลดลงแล้ว แต่ยังคงมีคนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่จริง

และคนส่วนใหญ่เชื่อว่าสวรรค์นั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำในชีวิตนี้ โดยเน้นที่การเป็นคนดี

มีศีลธรรมและจริยธรรมที่ดี แม้แต่คริสเตียนจำนวนมากก็เชื่อเช่นนั้น

ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และในทางหนึ่ง พระเยซูทรงยืนยันเช่นนั้นในคำตอบของพระองค์ พระองค์ยกพระบัญญัติ 10 ประการมาบางส่วนเป็นคำตอบ แต่ไม่ได้ยกมาโดยตรง

แต่เป็นเพียงบทสรุปของพระบัญญัติเหล่านั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น “อย่าฉ้อโกง”

ไม่ใช่หนึ่งในบัญญัติสิบประการ แต่เกี่ยวข้องกับ การไม่ให้การเป็นพยานเท็จและไม่ขโมย

ซึ่งเป็นสองข้อที่พระองค์ได้ระบุเอาไว้

ดังนั้น พระเยซูจึงได้ระบุสิ่งเหล่านี้ไว้ ชายคนนั้นตอบว่า “ท่านอาจารย์ (ข้าพเจ้าจะคำว่า “ดี” ออก...จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว) ข้าพเจ้ารักษาสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก” สิ่งเกตว่า ณ จุดนี้ แม้ว่าเขาจะทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว แต่เขาก็คงสงสัยว่าเขาทำเพียงพอหรือไม่ จะน่าสนใจมากหากได้รู้ถึงน้ำเสียงและภาษากายของเขาที่นี้ เขาพูดสิ่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจหรือไม่ เขาพูดอย่างลึกลับหรือไม่ เขาพูดด้วยความมั่นใจแบบเงิบๆ ที่ได้รับการเสริมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ บางที ถ้าเขาเชื่อสัตย์จริงๆ เขาอาจยอมรับว่าเขาไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์แบบ 100% ใครล่ะที่ทำได้ ใช่ไหม นั่นเป็นเหตุผลที่เขาถามพระเยซูตั้งแต่แรก: เขาไม่แน่ใจว่าเขาดีพอหรือไม่ แต่โดยทั่วไปแล้ว เขาเป็นคนดี มีศีลธรรม และแม้ว่าเขาจะพลาดพลั้งบ้าง แต่เขาก็ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเสมอมา...

ฉันสงสัยว่าคำพูดของเขาเกี่ยวกับการรักษาพระบัญญัติตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กนั้นไม่ได้พูดด้วยความภาคภูมิใจ แต่พูดด้วยความถ่อมตัว... และเขามีความรู้สึกจริงใจว่ามันยังไม่เพียงพอ เขากำลังขาดตกบกพร่องและตระหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตที่ดีพอที่จะอยู่ในที่ประทับนิรันดรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์

และนี่คือปัญหาของการทำงานเพื่อไปสู่สวรรค์: เมื่อไหร่คุณจะรู้ได้ว่าคุณทำเพียงพอแล้วหรือยัง? ไม่มีใครรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ 100% เลย แย้ง อาจไม่มีใครรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ 100% โดยเฉพาะเมื่อคุณพิจารณาว่าในพระธรรมเทศนาบนภูเขาและที่อื่นๆ พระเยซูได้ตั้งมาตรฐานไว้สูงในหลายๆ เรื่อง เหมือนกับการลวงประเวณีไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามักจะนิยามมัน พระเยซูตรัสว่าความใคร่คือการลวงประเวณี และใครบ้างที่ไม่เคยมองคนที่มีความใคร่ในใจ? หรือถ้าไม่ใช่คนที่คุณมองหา แสดงว่าต้องมีบางอย่าง – ดังนั้นบางทีคุณอาจไม่ได้หลงใหล แต่คุณโง่ ประเด็นคือ อะไรดีพอ? เพราะมาตรฐานคือ “อย่าทำ” มันชัดเจนมาก ดังนั้นพลาดเพียงครั้งเดียว คุณจะถูกห้ามเข้าสวรรค์? แล้วจะไม่มีใครเข้าได้ใช่ไหม? หรือเราหวังว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาและให้อภัย และจะให้เราเข้าไปในสถานที่แห่งชีวิตนิรันดรนี้ แม้ว่าเราจะมีข้อบกพร่องในชีวิตนี้ก็ตาม แต่ชายคนนี้ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาขนาดนั้นหรือไม่ เขามีข้อสงสัยบางอย่าง ดังนั้นต้องทำอะไรบ้างถึงจะมีชีวิตนิรันดร? อ่านต่อเพื่อดูว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร (มาระโก 10 :21-22)

พระเยซูทรงมองดูเขาและทรงรักเขา หากคุณกำลังอ่านพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ของตนเอง ฉันอยากแนะนำให้คุณขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความนั้น โดยเฉพาะส่วนที่ว่า “รักเขา” คนเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระเยซูทรงรักเขาเพียงแค่ว่าวิธีที่พระองค์มองดูเขาเท่านั้น นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ซึ่งย้อนกลับไปถึงบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกอย่างอิเรเนอัสในปี ค.ศ. 180 เชื่อว่าพระกิตติคุณตามคำบอกเล่าของมาระโกเขียนโดยยอห์น มาระโก เพื่อนสนิทของเปโตรและอัครสาวกคนอื่นๆ เราเห็นเขาในกิจการของอัครทูต และ 1 เปโตร 5:13 ยิ่งกล่าวถึงเขาว่าเป็น “บุตรฝ่ายวิญญาณ” ของเปโตรอีกด้วย และความเชื่อก็คือยอห์น มาระโกเขียนพระกิตติคุณโดยอิงจากคำบอกเล่าของเปโตรที่ได้เห็นพระเยซูด้วยตนเอง ซึ่งก็เหมือนกับบันทึกความทรงจำของเปโตรเกี่ยวกับการอยู่กับพระเยซู ไม่ว่าจะอย่างไร ก็มีบางคนอยู่ที่นั่นที่สามารถมองเห็นจากใบหน้าและความรู้สึกในน้ำเสียงของพระเยซูว่าพระเยซูทรงรักชายคนนี้ในขณะนี้

เรื่องนี้สำคัญมากที่จะต้องเน้นย้ำ

เพราะเรื่องนี้ส่งผลต่อการอ่านส่วนที่เหลือของสิ่งที่พระเยซูตรัสกับคนคนนี้ คำพูดต่อไปที่พระเยซูตรัสกับคนคนนี้เป็นคำพูดด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยถ้อยคำที่เกลียดชัง ไม่ใช่ด้วยคำตำหนิ ไม่ใช่ด้วยคำตัดสิน แต่ด้วยความรัก และคนคนนี้ขาดบางสิ่งบางอย่าง เขารักเงินและทรัพย์สินสมบัติของเขามากเกินไป เขาต้องละทิ้งความรักที่มีต่อสิ่งของเหล่านั้นเสีย แล้วเขาก็จะมีสมบัติในสวรรค์ และแล้วชั้นตอนสุดท้าย พระเยซูก็บอกกับเขาว่า “จงตามเรามา”

โดยทั่วไปแล้ว เรามักนึกถึงคำเชิญชวนให้ “จงตามเรามา” จากพระเยซูก่อน แต่โดยปกติแล้ว พระเจ้ามักจะทำบางอย่างในชีวิตของคนๆ หนึ่งที่ดึงดูดพวกเขาให้มาหาพระเยซู เป็นเรื่องของหัวใจที่เราเห็นในพระคัมภีร์และในชีวิตของเราเอง ซึ่งเราตระหนักได้ถึงความบาปของเราในระดับลึก – อาจเป็นบาปเฉพาะอย่างหนึ่ง หรืออาจเป็นบาปโดยทั่วไป – และเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้ด้วยตัวเอง และเราต้องการพระเยซู นั่นคือสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ที่นี่ พระเยซูกำลังพูดถึงความรักของชายคนนี้ที่มีต่อเงินและสิ่งของต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในชีวิตของเขาในการติดตามพระเยซูและชีวิตนิรันดร์ มีคนรำรวยคนอื่นๆ ที่ติดตามพระเยซูและพระองค์ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกเขา มีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของชายคนนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรำรวยของเขาที่พระเยซูต้องการพูดถึง และชายคนนี้ก็ยืนยันด้วยคำตอบของเขา เขาผิดหวังกับแนวคิดที่จะขายทุกอย่างและมอบเงินให้คนจน และหันหลังให้พระเยซูแทนที่จะติดตามพระองค์

เรามาจบข้อพระคัมภีร์นี้กันก่อน แล้วเราจะจบคำเทศนา (มาระโก 10:23-31) ดังนั้น พระเยซูจึงใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาในการสอนสาวกที่ยืนอยู่ใกล้ๆ และในขณะที่พระองค์พูดถึงความรำรวยในตอนแรก พระองค์ก็ขยายความไปยังสิ่งอื่นๆ ที่อาจขัดขวางไม่ให้เราติดตามพระองค์ได้ เช่น คนที่เรารักในชีวิตของเรา รวมถึงทรัพย์สิน เราสามารถขยายความไปยังสิ่งอื่นๆ ได้เช่นกัน ฉะนั้นใช้เวลาพักสักครู่เพื่อกินอะไรสักหน่อยหลังจากเขียนประโยคนี้เสร็จ และระหว่างกิน ฉะนั้นใช้เวลาสองสามนาทีในการเสียดูโซเซียลมีเดีย และข้อความนี้ก็ปรากฏขึ้นในโพสต์ “ฉันกับภรรยาตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการมีลูก มันเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่เราจะแจ้งให้พวกเขาทราบคืนนี้” ฉันรู้ว่าสำหรับบางคน มันอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกนัก แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะฉันอ่านมันในขณะที่กำลังเขียนส่วนนี้ของคำเทศนา แต่การละทิ้งครอบครัวของเราเพื่อติดตามพระเยซูไม่ใช่สิ่งที่พระองค์หมายถึง และหากเคยถูกครอบครัวทอดทิ้ง คุณต้องรู้ว่าคุณมีพระบิดาในสวรรค์ที่รักคุณอย่างสมบูรณ์แบบในฐานะลูกชายหรือลูกสาวของพระองค์ และพระองค์เชิญชวนให้คุณรู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดาของคุณผ่านศรัทธาในพระเยซู และคุณมีพี่น้องฝ่ายวิญญาณจำนวนมากในคริสตจักร

สิ่งที่พระเยซูต้องการสื่อก็คือ การติดตามพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ การปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการและสิ่งอื่นๆ ในพระคัมภีร์ จริยธรรม และศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดี เราควรทำสิ่งนั้น นอกจากนี้ จงรักครอบครัวของคุณ อวยพรพวกเขา ดูแลพวกเขา และสิ่งอื่นๆ เช่น มีงานทำ มีเงิน ไปเที่ยวพักผ่อน สนุกสนานในชีวิต มีบ้าน มีรถ มีโทรศัพท์ มีจักรยาน หรือสิ่งของอื่นๆ อื่นๆ เรียนวาดรูปหรือเล่นไวโอลิน เดินป่า เข้ายิมกีฬา อ่านหนังสือ แต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณใช้ชีวิตความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า และอย่าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่คุณใช้ชีวิตอยู่เพื่อมันเป็นหลักและค้นหาคุณค่าและตัวตนของคุณ

ณ พระเยซูคือที่ที่เราพบตัวตนของเรา และพระเยซูคือผู้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้เป็นอันดับแรก นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการติดตามพระองค์ เราพบตัวตนของเรา ความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับ “ตัวตน” ของเราในพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูเมื่อเราติดตามพระองค์

และนั่นคือจุดที่การติดตามพระเยซูไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

การบอกว่าการติดตามพระเยซูเป็นเรื่องง่ายนั้นเป็นความเข้าใจผิด พุดตามตรง สำหรับคริสเตียนจำนวนมาก

ความเชื่อที่ว่า การติดตามพระเยซูเป็นเรื่องง่ายอาจมีรากฐานมาจากพระคัมภีร์ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเชื่อว่าเป็นความจริง มีข้อพระคัมภีร์และข้อความมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระเยซู หรือของเปาโลหรือของผู้เขียนท่านอื่น ล้วนเน้นย้ำถึงศรัทธา ความเชื่อ และการวางใจในพระเจ้า และเปรียบเทียบกับภาระที่ความชอบธรรมผ่านศรัทธาเป็นสิ่งที่ดี ความชอบธรรมผ่านการกระทำเป็นสิ่งที่ไม่ดี จงเชื่อในพระเยซู และนั่นก็เพียงพอแล้ว เพราะพระเยซูได้ทรงกระทำการบนไม้กางเขน และตอนนี้พระองค์ได้ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว เชื่อและมีชีวิตนิรันดร์ ง่ายมาก นั่นคือข้อความที่เราซึมซับ

แต่คำเชิญชวนของพระเยซูที่มีต่อชายคนนี้ก็กลับกลายเป็นการหันเหความสนใจจากการรักเงินและสิ่งของต่างๆ ด้วยการขายทุกสิ่งที่มีและมอบเงินให้คนยากจน จากนั้นจึง “ติดตามเรา” ดังนั้น สิ่งที่เราเห็นว่าการติดตามพระเยซูไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่แค่ “เชื่อ” แล้วคุณก็พร้อมแล้ว แต่เป็น “จงละทิ้งสิ่งที่วางกันระหว่างคุณกับเรา แล้วติดตามเรา”

และการติดตามพระเยซูหมายถึงการดำเนินชีวิตแบบที่พระองค์ดำเนินชีวิต ทำในสิ่งที่พระองค์ทำ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระองค์เห็นคุณค่า ตัวอย่างเช่น ในยอห์น 14:15 พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านรักเรา ท่านก็จะเชื่อฟังพระบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15)

คำเชิญชวนให้ติดตามพระองค์ในโอกาสอื่นคือ “ถ้าผู้ใดต้องการติดตามเรา เขาจะต้องปฏิเสธตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” การติดตามพระเยซูไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเชื่อฟังนี้ – ปฏิเสธตนเอง แล้วจึงติดตามพระองค์ ฉันมีคิลิวิตีโอสันๆ ที่ถ่ายไว้เมื่อสองสามปีก่อนและอยากแบ่งปันให้คุณฟังเกี่ยวกับการเชื่อฟัง วิดีโอที่นี้

(สไลด์เทศนา) เวฟเวอร์ลีรู้จักคำว่า “ปล่อย” เธอรู้ว่ามันหมายถึงอะไร แต่เธอไม่เชื่อฟัง พุดตรงๆ ก็คือเธอมักจะไม่ใช่เชื่อฟังอยู่บ่อยครั้ง สนับสนุนของเราต้องกลับใจจากความรักที่มีต่อลูกเทนนิส และแสดงความรักที่มีต่อฉันมากขึ้นด้วยการเชื่อฟังของมันเป็น ต้องปฏิเสธตัวเองและเดินตามฉัน การที่มันไม่เชื่อฟังไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รักเธอ...หรือครอบครัวของฉันไม่รัก เรารักสนับสนุนตัวนั้น และเชื่อฉันเถอะว่ามันไม่เชื่อฟังในหลายเรื่อง เช่น มันกัดถุงมือไปสองสามข้าง มันกัดพรมของเราเป็นรูสองสามรู มันกัดของเล่นพลาสติกไปหลายชิ้น แต่เราก็อยังรักเธอ แม้ว่าเราจะคอยตักเตือนมันให้เชื่อฟังมากขึ้นก็ตาม

และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับพระเยซูและเราเช่นกัน พระองค์ทรงรักผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาหาพระองค์ และความรักนั้นทำให้พระเยซูเผชิญหน้ากับบาปของผู้ชายคนนั้น... เหมือนกัน พระเยซูรักคุณเช่นกัน แม้แต่ตอนที่พระองค์เผชิญหน้ากับบาปในชีวิตของเราแต่ละคน พระองค์เชิญชวนให้คุณเชื่อฟังพระองค์ และนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย ไขแล้ว พระเยซูได้ทรงทำการงานที่ยากลำบากบนไม้กางเขนในการรับโทษสำหรับบาปของเรา ดังนั้น เราจึงได้รับเชิญให้กลับใจจากบาปของเรา หันหลังให้กับบาป และติดตามพระองค์ เมื่อเราทำอะไรผิดพลาดและล้มเหลว เช่น ผู้ชายในข้อพระคัมภีร์นี้ สิ่งนั้นเกิดขึ้น พระเจ้าทรงมีพระคุณ พระเจ้าทรงอภัยให้ ผู้ที่คิดว่า “ความดี” เพียงพอสำหรับชีวิตนิรันดร์

แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองดีพอหรือไม่  
และหวังพึ่งพระเจ้าให้ให้อภัยข้อบกพร่องของตนนั้นไม่ไกลจากความจริง  
เราเพียงแค่ต้องตระหนักว่าการให้อภัยและพระคุณของพระเจ้ามาถึงเราผ่านทางพระเยซูและการงานที่พระองค์ทรงทำบนไม้กางเขน

ดังนั้นขั้นตอนที่ยากของการเชื่อฟังที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดรนั้นมีสองประการ ประการแรกคือการละทิ้ง (การกลับใจใหม่) จากสิ่งที่เรารักมากกว่าพระเยซู  
ประการที่สองคือขั้นตอนที่ไม่เพียงแต่เชื่อและวางใจในพระเยซูเท่านั้น  
แต่ยังต้องติดตามพระองค์ด้วย พระองค์ไม่ได้ใช้คำว่า "กลับใจใหม่" กับผู้ชายคนหนึ่งในวันนี้  
แต่เป็นสิ่งที่เขากำลังอธิบายอยู่ การกลับใจใหม่นั้นหมายความว่า "ละทิ้ง"  
และนั่นคือค่าเชิญขวนที่นี้ ละทิ้งเงินและสิ่งของต่างๆ แล้วหันมาติดตามพระเยซูแทน  
ให้พระองค์เป็นเจ้านายของชีวิตคุณ ให้พระองค์มาก่อนสิ่งอื่นใด  
และทั้งหมดนี้เมื่อนำมารวมกันก็ยาก ไม่ใช่เรื่องง่าย การติดตามพระเยซูเป็นการทำทลายตัวตน  
ความปรารถนา และความรักของเรา แต่พระเยซูทรงเชิญขวนให้เราทำเช่นนั้น  
เพราะพระองค์ทรงรักเรา  
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงมองผู้ชายคนนี้ด้วยความรักและทรงประทานคำพูดที่ทำทลายนี้ให้กับเขา  
คุณและฉันก็เป็นเช่นเดียวกัน

แม้ว่าจะทำได้ยาก แต่ให้เราละทิ้งสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางไม่ให้เราติดตามพระเยซู  
และติดตามพระองค์เพียงผู้เดียว อาจเป็นบางอย่างที่เป็นบาปโดยสิ้นเชิง เช่น ความโลภ ความใคร่  
การไม่ให้อภัย ความไม่สนใจผู้อื่น เป็นต้น หรืออาจเป็นบางอย่างที่เป็นกลางหรือดี  
แต่เราได้สร้างรูปเคารพจากสิ่งนั้น เช่น ครอบครัว ทรัพย์สิน ทรัพย์สินส่วนตัว อาชีพ งานอดิเรก  
และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอย่างใ้ก็ตาม เรามาเลิกคิดเรื่องนั้นแล้วเดินตามพระเยซูกันเถอะ  
ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอุลูลอดรูเข็มอย่างที่พระเยซูตรัสไว้ในวันนี้  
พระเยซูไม่เคยสัญญาว่าการเดินตามพระองค์จะง่าย แต่กับพระเจ้าแล้ว ทุกสิ่งเป็นไปได้  
และการเดินตามพระเยซูเป็นหนทางเดียวที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดร การพยายามที่จะ "ดีพอ"  
จะไม่มีวันทำให้คุณไปถึงจุดนั้นได้ เพราะเราไม่สามารถดีพอได้

บางทีคุณอาจเป็นเหมือนผู้ชายในบทสนทนาและพยายามทำบางอย่างเพื่อหาทางไปสู่ชีวิตนิรันดร  
ความพยายามทั้งหมดของเราจะล้มเหลว เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้  
เราต้องการการให้อภัยและพระคุณของพระเจ้า  
และพระองค์ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระคุณและให้อภัยในพระเยซู ดังนั้น  
แทนที่จะพยายามเป็นคนดีพอ จงติดตามพระเยซู เพราะพระองค์ดีพอ  
นั่นคือค่าเชิญขวนของพระองค์สำหรับคุณ เพราะการเป็นสาวกของพระองค์จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร  
และนั่นค้คุณค่ากับการทำงานหนักเพื่อติดตามพระองค์ มาอธิษฐานกันเถอะ...อาเมน